

## ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเกษตรวิสัย  
และอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๕ ดังต่อไปนี้

อำเภอเกษตรวิสัย

ตั้งตำบลดงครั่งใหญ่ ในท้องที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีเขตการปกครอง รวม ๕ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลกำแพง
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลกำแพง
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลกำแพง
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลกำแพง
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลกำแพง
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลกำแพง
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลกำแพง
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลกำแพง
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลกำแพง

และให้มีอาณาเขตดังต่อไปนี้

- ทิสเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือร่องน้ำลึกของลำน้ำเตา และหลักไม้แก่นปักที่ริมด้านทิศใต้ของโนนหนามแดง โนนหนามแท่ง ริมฝั่งหนองก้อแก้ว เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิสใต้ ติดต่อกับเขตตำบลพรหมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยถือร่องน้ำลึกของลำน้ำปลับปลา เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิสตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือกึ่งกลางแนวเส้นทางเดินเริ่มจากลำน้ำปลับปลา ขึ้นไปทางทิศเหนือถึงสุดเขตตำบลดงครั่งใหญ่ ซึ่งติดต่อกับเขตตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิสตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือสันทำนบลำน้ำเตาจากด้านทิศเหนือตรงไปทางทิศใต้เรียบตามริมฝั่งด้านทิศตะวันออกของหนองแกนน้อย หนองสะแบง และมีหลักไม้แก่นปักกึ่งกลางโนนกำม โนนหมี่ และที่ริมฝั่งลำน้ำปลับปลาทางด้านทิศเหนือ เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลกำแพง	(ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ	ติดต่อกับเขตตำบลโนนสวรรค์ กิ่งอำเภอปทุมรัตต์ และตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือร่องน้ำลึกของลำน้ำเตา เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้	ติดต่อกับเขตตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยถือร่องน้ำลึกของลำน้ำพลับพลา เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือสันทำนบลำน้ำเตาจากด้านทิศเหนือตรงไปทางทิศใต้ เลียบริมฝั่งด้านทิศตะวันออกของหนองแคนน้อย หนองสะแบง และมีหลักไม้แก่นปักตรงกึ่งกลางโนนกำม โนนหมี่ และที่ริมฝั่งลำน้ำพลับพลาด้านทิศเหนือ เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับเขตตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ทางทิศตะวันออกบ้านเมืองเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นแนวแบ่งเขต

อำเภอพนมไพร

ตั้งตำบลโคกสว่าง ในท้องที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดย

ให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๐ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลพนมไพร
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๓๐	ตำบลพนมไพร
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๒๐	ตำบลพนมไพร
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๒๑	ตำบลพนมไพร
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๒๒	ตำบลพนมไพร
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลพนมไพร
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลพนมไพร
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลพนมไพร
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลพนมไพร
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลพนมไพร

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือกึ่งกลางลำห้วยกาแก้ว เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร โดยถือหลักไม้แก่น ซึ่งปักอยู่ระหว่างบ้านหนองฟ้า ตำบลพนมไพร กับบ้านโพธิ์ชัย ตามแนวป่าโคกเป็ดกำบ้านหนองสะโน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือกึ่งกลางลำห้วยกาควาก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลหนองฮีและตำบลวาริสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือกึ่งกลางร่องน้ำเปิดท่าและหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลพนมไพร (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือกึ่งกลางร่องหนองคำพู่ ร่องน้ำลึกของชีเต่า และกึ่งกลางปากเรียงชีเต่า เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโลกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือกึ่งกลางลำห้วยกาควาก เป็นเส้นแบ่งแนวเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลเข่งคำ อำเภอยะโสธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยถือร่องน้ำลึกของลำน้ำชี เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลวาริสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือกึ่งกลางลำห้วยกาควาก เป็นแนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลแสนสุข ในท้องที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดย  
ให้มีเขตการปกครอง รวม ๕ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลกุดน้ำใส
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลกุดน้ำใส
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๗	ตำบลกุดน้ำใส
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๔	ตำบลกุดน้ำใส
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลกุดน้ำใส
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลกุดน้ำใส
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลกุดน้ำใส
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลกุดน้ำใส
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๒๐	ตำบลกุดน้ำใส

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และติดต่อกับเขตตำบลในเมือง และตำบลเขื่องคำ อำเภอชะโลม จังหวัดอุบลราชธานี โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ที่ดอนเขือก โนนสายดงเค็ง และร่องน้ำลึกของลำน้ำชี เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือกึ่งกลางร่องหนองคำพุ ร่องน้ำลึกของชีเต่า และกึ่งกลางปากเรียงชีเต่า เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลเขื่องคำ อำเภอชะโลธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยถือร่องน้ำลึกของลำน้ำชี เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือกึ่งกลางร่องหนองปอน เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลกุดน้ำใส (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลก่อเหนื่อ อำเภอชะโลธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยถือร่องน้ำลึกของลำน้ำชี เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลแสนสุข และตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือหลักไม้แก่น ซึ่งปักอยู่ที่ดอนเชือก ดงเก็งโนนสาย และกึ่งกลางหนองกุ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือกึ่งกลางร่องหนองปอน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือสันโคก กึ่งกลางร่องเรียงปากเปลือย และหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ เป็นแนวแบ่งเขต

## ตั้งตำบลเด่นราษฎร์ ในท้องที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๘ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลหนองฮี
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลหนองฮี
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๒๐	ตำบลหนองฮี
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลหนองฮี
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลหนองฮี
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๓	ตำบลหนองฮี
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๒	ตำบลหนองฮี
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๘	ตำบลหนองฮี
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๒๑	ตำบลหนองฮี

และให้มีอาณาเขตดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลหนองฮี อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือหลักไม้แก่นปักอยู่ที่ดอนเมียด แอใหญ่ ระหว่างบ้านขม้นกับบ้านหนองปักชา ตำบลหนองฮี เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลสามขา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือร่องน้ำลึกของลำน้ำเสียว ระหว่างบ้านดงมะไฟ กับบ้านหนองคุณ เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองฮี อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือหลักไม้แก่นปักอยู่ที่หนองหมากเค็ด และกิ่งกลางร่องน้ำหนองสิม ระหว่างบ้านกอกแก้ว กับบ้านหนองฮี เป็นแนวแบ่งเขต



- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือร่องน้ำลี้กล้าห้วยปลาขาว ระหว่างบ้านปลาก้าวกับบ้านขม้น ตำบลเด่นราษฎร์ เป็นแนวแบ่งเขต
- ให้ตำบลหนองฮี (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลวาริชวีดี อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือกึ่งกลางลำห้วยกากวาก เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลคู่อิ่ง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือกึ่งกลางเส้นทางจากบ้านขวา ไปบ้านคู่อิ่ง เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลโคกสว่างและตำบลคู่อิ่ง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือกึ่งกลางร่องน้ำ ระหว่างบ้านหนองสะโน ตำบลโคกสว่าง กับบ้านดอนกลอย ตำบลหนองฮี เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือหลักไม้แก่นปักอยู่ที่หนองหมากเดือกกึ่งกลางร่องน้ำหนองสิม เป็นแนวแบ่งเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๐๗

ถ. สุนทรสารทูล

ปลัดกระทรวงมหาดไทย